

ข้อพึงระวัง

- โรคระบาดที่แพร่เชื้อโดยยุง เช่น มาลาเรียและไข้เลือดออก มีอยู่ชุกชุมในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนธันวาคม - เมษายน ไม่ควรนอนตากยุง และควรสวมเสื้อแขนยาวให้รัดกุม ในเวลาเย็นและค่ำ

- กฎหมายติมอร์ มีบทลงโทษหนักสำหรับความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด

- ชาวต่างชาติที่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการทางการเมืองของติมอร์ อาจมีโทษปรับ ทักรังและส่งตัวออกนอกประเทศ

- การนำเงินตราต่างประเทศเข้าไปในติมอร์ เป็นอัตราที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน Banking and Payment Authority: BPA เป็นความผิดตามกฎหมายติมอร์

- สถานการณ์ทั่วไปในกรุงดิลียังไม่แน่นอนและมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเป็นประจำ การเดินทางเข้าไปกรุงดิลีจึงควรสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์จากกระทรวงการต่างประเทศก่อน



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (Royal Thai Embassy, Dili)

Avennida de Portugal, Motael, Dili

โทรศัพท์ (670) 3310609

โทรสาร (670) 3322179

E-mail: thaidli@mfa.go.th

เวลาทำการ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

หากท่านจะอยู่อาศัยในสาธารณรัฐติมอร์ - เลสเต เป็นระยะเวลาเกิน 90 วัน กรุณาแจ้งชื่อ และที่อยู่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น



กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052

จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550

สาร: นำรู้ก่อนเดินทาง

ติมอร์-เลสเต กรุงดิลี

กรมการกงสุล นุ่งบริการประชาชน ISO 9002

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทางภูมิศาสตร์

มีพื้นที่ 14,870 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนเกาะติมอร์ ซึ่งเป็นเกาะอยู่ปลายหมู่เกาะซุนดาน้อยของอินโดนีเซีย

ภาษา

ภาษาเตตุน และภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ และภาษามาฮาซาอินโดนีเซียเป็นภาษาใช้งานได้ทั่วไป

ประชากร

1,019,252 (ปี 2547) ร้อยละ 90 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 3 นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 4 อิสลาม ร้อยละ 0.5 ฮินดู ที่เหลือนับถือพุทธ และนับถือภูตผี มีชุมชนคนไทยอยู่ในติมอร์ จำนวน 100 คน (รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพภายใต้องค์การสหประชาชาติ จำนวน 41 คน)

การเมือง

ติมอร์-เลสเต เป็นสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล รัฐสภาแห่งชาติของติมอร์ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 58 คน มีวาระดำรงตำแหน่งสมัยละ 5 ปี

การศึกษา

ระดับประถมศึกษาใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี และระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี ระดับอุดมศึกษาใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี

เวลา

เวลาที่ติมอร์ เว็กว่าที่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง

อัตราแลกเปลี่ยน

ติมอร์ ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินตราประจำชาติ

การซื้อสินค้ายกเว้นภาษี

สินค้ายกเว้นภาษีมีบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินเพียงแห่งเดียว



ธนาคาร

เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการระหว่าง 8.45 น.-15.00 น. ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์เปิดบริการในกรุงดิลีจำนวน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร Mandiri (อินโดนีเซีย) ธนาคาร Australian and New Zealand Banking Group Limited; ANZ (นิวซีแลนด์) และธนาคาร Banco Nacional Ultramarino (โปรตุเกส)

ร้านขายยา

เปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ร้านขายยาหลายแห่งในกรุงดิลีเปิดคลินิกให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ปริญญา เวลาเย็นตั้งแต่ 18.00 - 20.00 น.

โทรศัพท์

รหัสประเทศติมอร์ + 670 ทั่วประเทศ รหัสโทรศัพท์เข้าประเทศไทย 0066 รหัสโทรศัพท์เข้ากรุงเทพ 00662 ที่ติมอร์ ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบบัตรเติมเงินซึ่งมีบัตรราคา 5, 10, 15, 25, 50 ดอลลาร์ บัตรโทรศัพท์มีรายทั่วไปตามชุมชนต่างๆและหน้าโรงแรม อัตราค่าโทรศัพท์มือถือเข้ากรุงเทพฯ นาทีละ 58 เซ็นต์ โทรศัพท์มือถือที่นำมาจากประเทศไทยสามารถซื้อซิมการ์ดเปลี่ยนเพื่อใช้งานในติมอร์ ได้ในราคา 25 ดอลลาร์ ใช้โทรศัพท์ได้ทั้งภายในและต่างประเทศ

ขนส่งมวลชน

การคมนาคมในติมอร์ ยังไม่สะดวก เนื่องจากรัฐยังไม่ได้เข้ามาจัดระบบขนส่งมวลชนอย่างจริงจัง ประชาชนทั่วไปในกรุงดิลีเดินทางด้วยการเดินเท้า รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารเล็ก หรือ Mikrolet บริการรับส่งผู้โดยสารในกรุงดิลีเป็นรถของเอกชน เก็บค่าโดยสาร คนละ 25 เซ็นต์ (นักเขียนเก็บ 10 เซ็นต์)

- การเดินทางระหว่างจังหวัด ที่กรุงดิลีมีรถประจำทางรับส่งผู้โดยสารไปต่างจังหวัดที่ท่ารถ Halil-Laran, Comoro, และ Becora อัตราค่าโดยสารขึ้นกับระยะทาง
- รถแท็กซี่ มีบริการในกรุงดิลีตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 1 ดอลลาร์ แต่หากระยะทางไกลอาจเพิ่มเป็น 2 ดอลลาร์
- สนามบินประธานาธิบดีนิโคลา โลบาโต (Presidente Nicolau Lobato International Airport) ตั้งอยู่ในกรุงดิลีห่างจากตัวเมือง 5 กม. มีสายการบินให้บริการ 2 สาย ได้แก่ สายการบิน

เมอร์ปาดิ นุสันตราของอินโดนีเซีย บินเส้นทางเดนพาสาร์-ดิลี-เดนพาสาร์ ทุกวัน เว้นวันอังคารและพฤหัสบดี วันละ 1 เที่ยวบิน และสายการบินแอร์นีทของออสเตรเลีย บินเส้นทางดาววิน - ดิลี - ดาววิน ทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน การเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองต้องใช้อerotaxi (airport tax) ซึ่งกำหนดอัตราค่าโดยสารไว้ด้วยแล้ว (ค่าโดยสารเฉลี่ยประมาณ 5 ดอลลาร์)

การเข้าเมือง

สามารถขอวีซ่าได้ที่สนามบิน ซึ่งอนุญาตให้พำนักอยู่ได้นาน 30 วันค่าธรรมเนียมวีซ่า 30 ดอลลาร์ ที่สนามบินไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับผู้เดินทาง การเดินทางขาออกต้องเสียค่าธรรมเนียมสนามบิน 10 ดอลลาร์

ผู้ที่มีความประสงค์จะพำนักอยู่ในติมอร์ เกินกว่าระยะเวลา 30 วันที่ได้รับอนุญาตตามวีซ่าเข้าเมืองสามารถติดต่อยื่นขอต่อวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ Vila Verde

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอวีซ่าทำงาน (Work Visa) จะต้องแสดงหลักฐานสถานที่ทำงานเมื่อเดินทางเข้าประเทศ พร้อมทั้งหลักฐานการตรวจสอบประวัติจากประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก ทั้งนี้ นักธุรกิจต่างชาติสามารถสมัครขอ Resident Visa ได้โดยต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท

ข้อควรปฏิบัติ

- ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ตัวเดินทางเก็บไว้ที่ตัวเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากหนังสือเดินทางหาย
- ผู้ที่เดินทางมาทำงานต้องติดต่อขอหลักฐานการตรวจสอบประวัติจากสันติบาลมาด้วยเพื่อทำเรื่องขอวีซ่าทำงาน และ ควรทำสัญญาจ้างงานตามแบบสัญญามาตรฐานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และติดต่อแจ้งให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทราบก่อนการเดินทาง
- ผู้ที่เดินทางเข้าไปทำงานหรือพำนักอยู่ในติมอร์ เป็นระยะเวลานาน ควรรายงานตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต พร้อมกับแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหนังสือเดินทางไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน